

2.

e-Filing: ทางเลือกใหม่ในการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

Highlight

- การยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญผ่าน “ระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์” ทางเลือกใหม่ที่ทั้งสะดวก ประหยัด และสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ต้องเดินทางมาศาล



ในการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนั้น โดยปกติเราจะคุ้นเคยกับการต้องเดินทางไปยังที่ทำการของศาล ส่วนใหญ่คู่กรณีมักจะไปยื่นคำร้องด้วยตนเอง หรืออาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นไปยื่นคำร้องแทน ปัจจุบันศาลรัฐธรรมนูญได้เพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้แก่คู่กรณี โดยเปิดให้ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ได้ และช่องทางใหม่ล่าสุด คือ การยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)

การยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญทางอิเล็กทรอนิกส์ ก็คือ การยื่นผ่าน “ระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์” การดำเนินการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำร้อง เอกสารประกอบคำร้อง การส่งสำเนาคำร้อง สำเนาคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ตลอดจนเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกระบวนการพิจารณา คู่กรณีสามารถทำ และส่งในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ผ่านระบบงานนี้

ในสังคมยุคดิจิทัลซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คน ศาลรัฐธรรมนูญ ได้คิดค้นและพัฒนาระบบงานดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่คู่กรณี ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้ระบบงานดังกล่าวสามารถรองรับฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ได้เป็นอย่างดี

ความสะดวกที่คู่กรณีจะได้รับจากการยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ **ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปศาล** เพียงเข้าไปที่ efiling.constitutionalcourt.or.th จากนั้นใช้อีเมลของท่านลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบ เพียงเท่านี้ก็สามารถดำเนินการต่าง ๆ ทางคดีได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์สื่อสารที่ท่านใช้ โดยศาลรัฐธรรมนูญได้จัดทำคู่มืออธิบายวิธีการใช้งานระบบไว้โดยละเอียด และหากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามไปได้ที่ Call Center 1201 หรือโทรศัพท์ 0-2141-7777

ความสะดวกอีกประการที่คู่กรณีจะได้รับจากการยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ **ไม่ต้องจัดทำสำเนาเอกสาร** เพียงแต่ข้อมูลที่จะส่งเข้าสู่ระบบต้องมีรูปแบบและขนาดตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม หากคู่กรณีเลือกใช้วิธียื่นคำร้องต่อศาลด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ นอกจากจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารแล้ว ยังต้องจัดทำสำเนาที่มีการรับรองความถูกต้องจำนวน 9 ชุด ส่งให้แก่ศาลอีกด้วย ในแง่นี้การยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์จึงช่วยคู่กรณีประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ คู่กรณีที่ยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ **ไม่จำเป็นต้องยื่นในวันและเวลาทำการของศาล** ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยศาลจะถือเอา “วันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์” เป็นวันที่ยื่นคำร้อง อย่างไรก็ตาม กรณีที่เป็นการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบนอกวันและเวลาทำการ (08.30-16.30น.) ศาลจะถือว่าเป็นการยื่นต่อศาลในวันทำการถัดไป เช่น ถ้าคู่กรณียื่นคำร้องเข้าสู่ระบบในวันพฤหัสบดีหลังเวลา 16.30น. ศาลจะถือว่าเป็นการยื่นต่อศาลในวันศุกร์ หรือถ้ายื่นคำร้องเข้าสู่ระบบในวันศุกร์หลังเวลา 16.30น. ศาลจะถือว่าเป็นการยื่นต่อศาลในวันจันทร์ เป็นต้น

ศาลรัฐธรรมนูญมุ่งมั่นพัฒนาระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้คู่กรณีไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป หน่วยงานของรัฐ หรือพรรคการเมือง ได้รับความสะดวกในการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตลอดจนการดำเนินกระบวนการพิจารณาในคดีรัฐธรรมนูญ เพื่อตอบโจทก์วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมยุคดิจิทัลตลอดจนฐานวิถีชีวิตใหม่ภายใต้สถานการณ์ของโรคระบาดด้วย